



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)



เลขรับ 0180

วันที่ 28 ม.ค. 2563

เวลา

ที่ อว. ๖๓๐๙/๒๗/๒๕๖๓

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (วิสามัญ) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการ ทอพ. ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ชื่อหน่วยงาน และรายชื่อหน่วยงานสมาชิกที่เข้าร่วมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ร่วมกัน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคม และประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (MOU) ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารกลับมาฝ่ายเลขานุการ ทอพ. (สกสว.) เพื่อที่จะได้รวบรวมและนำส่งให้แก่หน่วยงานสมาชิกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวจะขอพระคุณยิ่ง

เรียน เลขาธิการ สกสว.
เพื่อโปรดพิจารณา
ทกนเค๔ชอน โธมรดสวทท
ทง:มอณ กม. ตำนันทรตอไม.
Ai
๗8มค63

ขอแสดงความนับถือ

ผศ.ดร.วิมลวรรณ นน E-mail!
31/1/63 13.30 น.

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ประธานกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

๒๐ มค ๒๕๖๓
39 ๓๑. ๖3

ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โทร.๐ ๒๗๘ ๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๖๖ , ๘๔๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๗๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thanisorn@trf.or.th
หรือ thunya@trf.or.th

(นายประทีป ธนกิจเจริญ)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8200 โทรสาร 02-298-0476 http://www.tsri.or.th E-mail : callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

วิมล
2๗



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เข้าร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ช่วงเริ่มต้น จำนวน ๑๖ องค์กร และได้มีองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และเข้าร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จำนวน ๒ องค์กร รวมทั้งสิ้น ๑๘ องค์กร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะรวมเรียกทุกองค์กรว่า “องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” โดยองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะได้ตกลงเห็นชอบร่วมกัน ดังต่อไปนี้

๑. หลักการ

องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นับเป็นพัฒนาการที่สำคัญขององค์กรภาครัฐที่สะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและเสริมเติมเต็มการทำงานที่ระบบราชการปัจจุบันมีข้อจำกัดที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีความต้องการหน่วยงานที่มีความชำนาญพิเศษขึ้นมาดำเนินงานเป็นการเฉพาะ มีลักษณะการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ตลอดจนเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และจากการที่เคยได้เชื่อมโยงเสริมพลังองค์กรของรัฐกลุ่มดังกล่าวที่มีแนวคิดในการก่อตั้งเช่นเดียวกัน แต่มีภารกิจและกฎหมายรองรับต่างกันในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ พบว่าเกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานการทำงานเป็นอย่างดี จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งกลไกกลางที่มีประสิทธิภาพในระดับผู้บริหาร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียนจากฐานประสบการณ์ของการดำเนินงานระหว่างกันขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะ

ช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับเคลื่อนงานขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งที่มีอยู่แล้วหรือองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในระยะเริ่มแรกมีองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ต่อมามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้น องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เพื่อให้เกิดความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกิดการประสานพลังในการนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กร รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็น และการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จากฐานประสบการณ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละองค์กร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ไปสู่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกิดขึ้นใหม่

๒.๓ เพื่อให้เกิดการประสานงานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยแบบเสริมพลังได้ดียิ่งขึ้น

๒.๔ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

๓. การดำเนินงาน

๓.๑ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายและการบริหารงานของ “คณะกรรมการบริหาร” ซึ่งจะประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะองค์กรละ ๑ คน และ (๒) ผู้บริหารหรือผู้แทนขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อีกองค์กรละ ๑ คน โดยมีประธานกรรมการบริหาร

ที่มาจาก การแต่งตั้งตามมติที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารตามองค์ประกอบ (๑) และ (๒) และมีเลขาธิการทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารและเลขานุการมีกำหนดวาระตามมติที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารตามองค์ประกอบ (๑) และ (๒)

๓.๒ คณะกรรมการบริหารจะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน “สำนักงานเลขาธิการ” ซึ่งเป็นองค์กระตุ้นสังกัดของประธานกรรมการบริหารตามข้อ ๓.๑ โดยจะทำหน้าที่พัฒนาระเบียบวาระการประชุม ประสานงานและนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร และบริหารจัดการงบประมาณที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ จะประกอบด้วย ๒ ส่วน สำคัญ ได้แก่ (๑) เลขาธิการจำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของประธานกรรมการบริหาร และ (๒) คณะทำงานของเลขาธิการ ซึ่งมาจากผู้แทนขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มการศึกษาและอื่นๆ

๓.๓ การดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร โดยจะกำหนดให้มีการประชุมที่สม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารบางตำแหน่งว่างลง ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารที่เหลืออยู่และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้าประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมหรือทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม แล้วแต่กรณี

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๓.๔ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะส่งผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และจะส่งผู้แทนของแต่ละองค์กรเข้าร่วมในการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

๓.๕ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยจะชำระเงินให้แก่องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการตามจำนวนที่จะตกลงกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

๓.๖ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะอาจจะพิจารณาให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ กับองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เข้าร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

๓.๗ การดำเนินการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

๓.๘ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่การกระทำนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เว้นแต่กรณีที่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือคณะกรรมการบริหารมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งจะต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือคณะกรรมการบริหารมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้น

๓.๙ กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะทำงาน และการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมใดๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องทำเครื่องหมาย “ลับ” หรือเครื่องหมายที่มีความหมายทำนองเดียวกัน แต่ถ้าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวาจา ผู้ให้ข้อมูลนั้นจะต้องแจ้ง ณ เวลาที่เปิดเผยข้อมูลว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และผู้รับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของ

ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้มา เพื่อป้องกันมิให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้โดยง่าย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับหรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้

๔. การเข้าร่วมเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการยุติความร่วมมือ

๔.๑ นอกจากองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เข้าร่วมลงนามในขณะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้แล้ว องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะแห่งอื่นสามารถเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยให้แสดงความจำนงพร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรต่อสำนักงานเลขาธิการ และให้เลขาธิการตรวจสอบคุณสมบัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารก่อนเชิญผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นทราบวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ก่อนตัดสินใจยืนยันการเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ และเมื่อผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะได้ตัดสินใจยืนยันเข้าร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้แล้ว ให้สำนักเลขาธิการดำเนินการให้องค์กรของรัฐที่เข้าร่วมใหม่นั้นผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ และนำเอกสารยืนยันการเข้าร่วมแนบต่อท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยไม่ต้องจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขเพิ่มเติม และให้สำนักเลขาธิการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

๔.๒ กรณีที่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแห่งใดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ประสงค์จะยุติความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้มีหนังสือแสดงความจำนงต่อสำนักงานเลขาธิการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะยุติความร่วมมือในส่วนของตน และให้เลขาธิการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารก่อนมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นทราบต่อไป

๕. การสิ้นสุดบันทึกข้อตกลง

๕.๑ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นต้นไป และการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีผลเป็นการยกเลิกการดำเนินงานที่ดำเนินการไปแล้ว และ/หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เว้นแต่องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งหมดหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น สำหรับกรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๒ เมื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้ว องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะตกลงให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นต่อไปได้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของตนเองหรือตนเองเคยได้รับภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ แต่การดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะอื่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นเป็น ๑๘ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เข้าร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

| | |
|---|--|
| <p>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)</p> <p>ลงชื่อ <u>ดร.ณรงค์ ศรีเลิศวรกุล</u></p> <p>(ดร.ณรงค์ ศรีเลิศวรกุล) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p>  | <p>สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข</p>  |
| <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)</p> <p>ลงชื่อ <u>ดร.ศุภิณี</u></p> <p>(ศาสตราจารย์ นพ.ศุภิณีพันธ์ จิตพิมลมาศ) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>  | <p>สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)</p> <p>ลงชื่อ <u>นางอัจฉรา เจริญสุข</u></p> <p>(นางอัจฉรา เจริญสุข) ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</p>  |
| <p>สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ) รักษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม</p>  | <p>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p> <p>ลงชื่อ <u>ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์</u></p> <p>(ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์) ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</p>  |

| | |
|---|---|
| <p>สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>  | <p>สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา</p>  |
| <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เลขาธิการ กคศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.</p>  | <p>สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>(นายนที ขลิบทอง) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ</p>  |
| <p>สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p>  | <p>สถาบันอนุญาโตตุลาการ</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ดร.พรภัทร์ ตันตกุลานันท์) ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ</p>  |

| | |
|---|---|
| <p>สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)</p> <p></p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</p>  | <p>สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)</p> <p></p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ</p>  |
| <p>สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)</p> <p></p> <p>เรืออากาศเอก</p> <p>(เรืออากาศเอก นพ.อัฉริยะ แผงมา) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</p>  | <p>กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์</p> <p></p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายวสันต์ ภัยหลิกสี) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์</p>  |
| <p>สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</p>  | <p>สำนักงานกองทุนยุติธรรม</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>(นายมนินท์ สุทธิวัฒนานิติ) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม</p>  |

พยาน

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม